



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ที่ ศก ๘๘๓๐๑/

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๒ ของ ๖ เดือนหลัง (เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ตามหนังสือที่ มท ๐๐๒๒๖.๒/ว๗๒๗๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจ”มหาดไทยสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับถือปฏิบัติตามแนวประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ทุก ๖ เดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๒ ของ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน ห่อไธสง)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ต่อ/ไม่ตรงต่อ

(ลงชื่อ)

(นางธนาภรณ์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ บุรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนแบบทุกรูปแบบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑	มาตรการป้องกันกรรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๑.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว มาตรการป้องกันกรรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบนหรือของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันกรรับสินบนงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบนหรือของขวัญ
๓	มาตรการป้องกันกรรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบนหรือของขวัญ
๔	มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๔.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	ไม่มี	ไม่พบกรรับสินบนหรือของขวัญ

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความรับผิดทาง ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ
๕	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว</p> <p>๕.๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง</p> <p>๒. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ จริง</p>